

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม ไวยรัชพานิช ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยวาระแรกคือ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งมีทั้งที่บรรจุในระเบียบวาระและไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ ดังนี้

๑. รับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ การสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ๓. รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไร และขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๔. รับทราบรายงานกิจการประจำปีงบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๕. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ - จ่ายเงิน ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิต ตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มีสมาชิกสนใจที่จะอภิปรายซักถามในเรื่องที่ ๓ - ๕ แต่เนื่องจากไม่มีผู้แทนองค์กร มาตอบชี้แจง ประธานจึงขอเลื่อนทั้ง ๓ เรื่องไปในการประชุมคราวต่อไป ๖. รับทราบเรื่องขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบคำร้องขอให้ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๗ คน ออกจากตำแหน่ง และขอขยายเวลาการตรวจสอบคำร้องฯ ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน ส่วนเรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ จำนวน ๖ เรื่อง มีดังนี้ ๑. กรณีพลเอกธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา พ้นจากตำแหน่งประธานวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ โดยมีสมาชิกได้ขออนุญาตประธานหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลือกประธานวุฒิสภาท่านใหม่แทน พลเอกธีรเดช มีเพียร ภายหลังการอภิปรายเสนอแนะของสมาชิกแล้วได้ข้อสรุปว่าจะมีการนัดประชุมเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยผู้สมัครสามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้ท่านละ ๑๐ นาที ส่วนการลงคะแนนนั้น ใช้วิธีเข้าคูหากาบัตร ลงคะแนน ๒. กรณีสมาชิกภาพของ นายศรีสุข รุ่งวิสัย และนายสัก กอแสงเรือง สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ ๙ มาตรา ๒๔๐ ๓. กรณีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง ๔. ขอเปลี่ยนแปลงตัวแทน คณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา เป็นกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จำนวน ๓ คณะ ๕. ตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๖. รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถาม และระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน จำนวน ๑ กระทู้

ภายหลัง จบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระคือ วาระกระทู้ถามซึ่งในวันนี้ ถูกบรรจุไว้ ๕ กระทู้ แต่รัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบชี้แจงเนื่องจากติดภารกิจจำนวน ๓ กระทู้ ดังนั้น จึงเหลือกระทู้ถามที่มีการถามตอบ ๒ กระทู้ คือ กระทู้ถามด่วน เรื่อง

ขอให้รัฐบาลชะลอการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคมและชี้แจงต้นทุนเชื้อเพลิงในการคำนวณค่าไฟฟ้าตั้งถามโดย ส.ว. รสนา โตสิตระกูล ซึ่งผู้มาตอบชี้แจงในวันนี้คือ นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยรัฐมนตรีได้อธิบายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งรับปากว่าจะนำข้อมูลของผู้ตั้งกระทู้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ส่วนกระทู้ที่ ๒ เป็นกระทู้ของ ส.ว. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ ตั้งถามเรื่อง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรียมาตอบชี้แจง โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการสานต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้ว ขณะนี้กำลังศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ๔ เส้นทาง รวมทั้งได้มีการปรับแผน ปรับโครงสร้างภายในองค์กร และงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างด้านการขนส่งทางรางได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อจากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเลือกประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ ๔ คน โดยที่ประชุมต้องเลือกให้เหลือ ๒ คน ภายหลังจากพิจารณาโดยวิธีการประชุมลับและลงคะแนนเป็นการลับแล้ว ผลปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเลือก นายพิภพ อะสีติรัตน์ และนายวรสิทธิ์ โรจนพานิช เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ

ต่อมา ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา เสร็จแล้ว จำนวน ๖ เรื่อง เพื่อลงมติว่าเห็นควรเปิดเผยหรือไม่เห็นควรเปิดเผยรายงาน ดังนี้

๑. รายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง เลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๒. รายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

๓. รายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานกรรมการพิจารณาสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องขอให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการ ปปช. พ้นจากตำแหน่ง

๔. รายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕. รายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๒๖ (๓))

๖. รายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาแล้วเห็นควรไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับ ทั้ง ๖ เรื่อง ตามที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอความเห็น เมื่อหมดระเบียบวาระแล้วประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๕.๕๐ นาฬิกา